

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ ทีวีทุกช่อง	<b>วางศิลาฤกษ์อาคาร รพ.อุทัยฯ</b> -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น รพ.อุทัยธานี โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ แลประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ
ไทยโพสต์ ข่าวสด มติชน สำนักข่าวไทย	<b>โรตาไวรัส</b> -เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และที่ปรึกษารมว.ควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปกติโรตาไวรัสจะพบในเด็กเล็ก ไม่ค่อยพบในผู้ใหญ่ เนื่องจากเมื่อเคยเป็นจะมีภูมิคุ้มกัน แต่ช่วงปลายปี 2560 ถึงต้นมกราคม 2561 พบในผู้ใหญ่มากขึ้นและค่อนข้างรุนแรงจนถึงกับต้องนอนรพ. และจากการติดตามจากห้องปฏิบัติการหลายแห่ง ชัดเจนว่า พบการติดเชื้อโรตาไวรัสในผู้ใหญ่จริง โดยมีอาการรุนแรงกว่าเดิม คือ ถ่ายบ่อย ถ่ายมาก พะอืดพะอม มีไข้ อ่อนเพลียมาก อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาได้ ไม่ทำให้เสียชีวิต การป้องกันโรค อูจจาระร่วง ยังคงย่ำว่า ให้ดูแลสุขอนามัยให้ดี ยืดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะก่อนและหลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร จะช่วยลดการติดเชื้อและป้องกันได้ และหากมีอาการให้รับประทานยาบรรเทาอาการ ไม่จำเป็นต้องซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทาน เพราะปัจจุบันไม่มียาฆ่าเชื้อ และให้รับประทานเกลือแร่ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ซึ่งหากเป็นมากหรือมีอาการพะอืดพะอมมากจนทำให้รับประทานไม่ได้ ควรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เพื่อให้น้ำเกลือ เพราะหากขาดน้ำมากอาจทำให้เกิดการช็อกได้ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะหาคำตอบให้รวดเร็วที่สุด เพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจ รวมถึงสถานพยาบาล ชุมชน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า สถานที่สาธารณะต่างๆ ให้มีการทำความสะอาดมากขึ้น สำหรับเดือนตุลาคม 2560-มกราคม 2561 พบว่า ในผู้ใหญ่มีอัตราป่วยอูจจาระร่วงเฉียบพลันสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี และสังเกตพบว่า มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน พะอืดพะอมมาก ทำให้กินเกลือแร่ไม่ได้ ทำให้รู้ว่าโรคมึความรุนแรงจนต้องมานอนรักษาในโรงพยาบาล จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มีการติดเชื้อไวรัสโรตาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง เช่นกทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี ฯลฯ ผู้ใหญ่ที่ป่วยส่วนใหญ่พบในวัยทำงาน อายุ 30-50 ปี แต่เมื่อเทียบกับการติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ยังถือว่าน้อย เฉลี่ยร้อยละ 10 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เรื่องเล่าเช้านี้	-เสนอข่าว กรณี นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงเพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก ว่า โรคท้องร่วงจากเชื้อไวรัสโรตา นั้น ไม่ใช่โรคใหม่ เดิมเชื้อไวรัสโรตาพบในเด็กอายุ 3 เดือนถึงอายุ 5 ปี แต่แนวโน้มในปัจจุบันเริ่มพบในผู้ใหญ่มากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ โดยเฉพาะจากฝนเป็นหนาว เพราะไวรัสเติบโตได้ดีในอากาศเย็นชื้น รวมถึงความแข็งแรงของร่างกายที่ไม่เพียงพอ แต่ยืนยันว่า มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคอหิวาตกโรคหลายเท่า ผู้ป่วยมีอาการไข้ อาเจียน และท้องเสียถ่ายอุจจาระเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน แนวทางรักษา จะรักษาตามอาการ สามารถรักษาได้ง่าย เบื้องต้นหากท้องเสียติดต่อกันผู้ป่วยควรหาเครื่องดื่มเกลือแร่มาดื่มเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายที่สูญเสียไป สิ่งสำคัญคือคือ การป้องกันด้วยการปฏิบัติตัว อย่างการรับประทานอาหารที่ปรุงร้อนสุกสะอาด หรือกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เชื้อไวรัสชนิดนี้ติดต่อเข้าทางอาหารและน้ำ จึงต้องแนะนำเด็ก ๆ ให้หัดล้างมือบ่อยๆ และการไปโรงเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กต้องใช้อุปกรณ์ที่แยกจากกัน ไม่ปะปนกัน
เว็บไซต์สยามกีฬา รายวัน	ในบางประเทศเคยมีการผลิตและใช้วัคซีนป้องกันไวรัสโรตา แต่ปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว เนื่องจากพบความอันตรายจากการใช้วัคซีน คือ มีผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะลำไส้ลื่นกัน จนผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนในประเทศไทยมีรพ.เอกชนนำเข้ามาใช้บางแห่ง แต่กระทรวงสาธารณสุขไม่รับรอง เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายมากกว่าผลดี อยากเตือนประชาชนว่า เมื่อพบอาการในตัวเองหรือคนใกล้ตัว ควรรีบไปพบแพทย์ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง -เสนอข่าว ดาราหลายคนป่วยจากโรคท้องเสียระบาดต้องไปนอนพักรักษาตัวในรพ. อาทิ ดาราสาวนุสบา ปุณณกันต์ ตลกชายหม่า จ๊กม๊ก

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p><b>งานอนามัยสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจสอบศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และกล่าวว่า มีพ.ร.บ.การสาธารณสุขที่จะดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โรคภัยไข้เจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากตนเองและจากคนอื่น ในส่วนของสารปนเปื้อนของสถานประกอบการในพื้นที่ มีมาตรการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมอยู่ ถ้าเกิดผลกระทบกับประชาชน สามารถร้องเรียนที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บางส่วนที่เกินอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.การสาธารณสุข ปี 2560 ได้มีการตั้งคณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด สามารถเรียกข้อมูลต่างๆ เพื่อเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาได้</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>พัฒนาการเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเลี้ยงดูเด็กในบ้านถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ความรัก ความเอาใจใส่ เป็นเครื่องมือในการเลี้ยงดูหลัก โดยนำสิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน มาทำกิจกรรมและเล่นกับเด็ก จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นได้</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคกระดูกพรุน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูง สาเหตุเกิดจากมวลกระดูกที่ลดลง และโครงสร้างกระดูกเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ด้าน นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า รพ.เลิดสินได้จัดทำโครงการรู้ทันกันหักขี้ เพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ำซ้อนจากโรคกระดูกพรุนในผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก ด้วยการดูแลครบวงจรจากบุคลากรทางการแพทย์ และมีการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งแนะนำการออกกำลังกายเพื่อให้อึดกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง</p>
มติชน คมชัดลึก	<p><b>รีไซเคิลมือถือเก่า</b></p> <p>-เสนอบทความ ธารี ศรีแสงสุข นักธุรกิจด้านการบริหารจัดการขยะ เปิดตัวโครงการ “มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา” ตั้งเป้ารับบริจาคโทรศัพท์ 5 ล้านเครื่อง นำเงินบริจาคมอบให้รพ.ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ - 31 ม.ค. ที่สถานีอนามัยทั่วประเทศ</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชุมชนหนองแปบใกล้ตลาดคลองถม หลังมีคนลักลอบนำสุนัขและลูกสุนัขมาปล่อยทิ้งจำนวนมาก จนกลายเป็นสุนัขจรจัดและเสี่ยงต่อการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า</p>
แนวหน้า เว็บไซต์ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>นร.ช็อกหมดสติคารอตู้</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุนักเรียนช็อกหมดสติในรถตู้รับ-ส่งนักเรียน หน้รร.ประถมศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา ตำรวจและหน่วยกู้ภัย พร้อมด้วยแพทย์รพ.พระนครศรีอยุธยาเร่งเข้าช่วยเหลือ พบนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาหมดสติ 7 ราย เป็นชาย 3 ราย และหญิง 4 ราย จึงรีบนำส่ง รพ. ซึ่งทั้งหมดปลอดภัย สอบสวนนางวนารี จินดารัตน์ อายุ 52 ปี คนขับรถตู้ให้การว่า รับนักเรียนมาจากพื้นที่ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ทุกครั้งจะเปิดกระจกระบายอากาศ แต่วันนี้มีฝนตก จึงปิดกระจกเปิดแอร์ แต่ด้วยสภาพรถเก่าจำเป็นต้องปิดแอร์ ส่งผลให้เด็กนักเรียนเวียนศีรษะ</p>
มติชน	<p><b>งานวันเกิดมติชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมามอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีในงานวันเกิดมติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 41 โดยมีบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมอวยพร อาทิ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค</p>
แนวหน้า	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอบทความ มุมมองของ 2 ฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้านบุหรีไฟฟ้า โดยฝ่ายสนับสนุนพยายามนำเสนอข้อมูลว่า บุหรีไฟฟ้าปลอดภัย หลายประเทศที่เจริญกว่าไทยกำหนดให้เป็นเพียงสินค้าควบคุม อาทิ สหราชอาณาจักร หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่า บุหรีไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรีปกติ และยังเป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรีได้อีกด้วย พร้อมเรียกร้องให้มีการควบคุมบุหรีไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าควรห้ามใช้บุหรีไฟฟ้าอย่างสิ้นเชิง แต่ให้แต่ละประเทศพิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>ขณะที่ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยืนยันว่า บุหรีไฟฟ้าทำให้คนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนหันมารีลองมากขึ้น เช่นเดียวกับ นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส กรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปลอดภัยที่ระบุว่า น้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า คือสารสกัดนิโคตินที่สกัดจากใบยาสูบในรูปของสารเคมีผสมกับสารระเหยที่หักกลั่นจากใบไม้และดอกไม้ ความเข้มข้นแตกต่างกันตามยี่ห้อและประเภทน้ำยา แต่ส่วนใหญ่จะมีนิโคตินสกัดที่เข้มข้นกว่าบุหรี่จริงหลายเท่า ซึ่งนิโคตินเป็นสารเสพติด ดังนั้นหากน้ำยาหมดและหาซื้อไม่ได้ ท้ายที่สุดก็ต้องไปซื้อบุหรี่จริงมาสูบ</p>
<p>มติชน ข่าวสด บางกอกโพสต์</p>	<p><b>ธุรกิจจัดฟันแฟชั่น</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา แฉลงว่า ธุรกิจจัดฟันแฟชั่นออนไลน์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้มีรูปแบบพัฒนาไปจากเดิมมาก จากการจับกุมแหล่งขายรีเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ จ.ราชบุรี พบว่าห้องปฏิบัติการที่รับทำรีเทนเนอร์ เป็นแล็บที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข ผู้ที่จัดฟันแฟชั่นออนไลน์ถือว่า ผิดกฎหมายทั้งหมด เพราะการจัดฟันที่ถูกกฎหมายต้องมีทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจประเมินก่อนจัดฟันทุกครั้ง และเพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศเรื่องห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันและบังคับซื้อขายอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ธุรกิจจัดฟันออนไลน์และการรับทำรีเทนเนอร์และขายอุปกรณ์จัดฟันทุกประเภทเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงปัจจุบันได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด 308 ร้านค้า แบ่งเป็น รับจัดฟันแฟชั่น 90 ราย และจำหน่ายอุปกรณ์และรับทำรีเทนเนอร์แฟชั่น 218 ราย กระจายอยู่ใน 19 จังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุดได้แจ้งให้ สสจ. เข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้ว สคบ.ได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังตรวจสอบสังคมออนไลน์ หากพบมีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงหรือมีการนำภาพดาราดังๆ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ต้องตรวจสอบว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือไม่ ส่วนดาราดังๆ มาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ควรใช้วิจารณญาณในการเป็นตัวแทนโฆษณาด้วย</p> <p>ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า สำหรับแล็บที่รับทำรีเทนเนอร์ออนไลน์ จ.ราชบุรี ขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างพิจารณาโทษว่าเข้าข่ายความผิดใด โดยโทษมีตั้งแต่พักใช้ใบอนุญาตถึงเพิกถอนใบอนุญาต</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย</p>	<p><b>แอบอ้างรพ.บ้านแพ้ว</b></p> <p>-เสนอจดหมายชี้แจง จาก รพ.บ้านแพ้ว กรณีมีบุคคลอ้างบริจาคเงินสร้างรพ.บ้านแพ้ว 6 พันล้านบาท ว่า รพ.บ้านแพ้วได้ยุติการดำเนินกิจกรรมใด ๆ กับบุคคลรายนี้โดยเด็ดขาดตั้งแต่ปี 2551 และการบริจาค 6,000 ล้านบาทที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์แห่งหนึ่งนั้น รพ.บ้านแพ้วไม่เคยได้รับทรัพย์สินมูลค่าดังกล่าวจากผู้ใด ส่วนภาพรพ.ที่ปรากฏในเว็บไซต์ส่วนใหญ่เป็นภาพรพ.บ้านแพ้วที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นอาคารรพ.ของรัฐ ไม่ใช่อาคารบริเวณถนนสุขุมวิท 24 ที่เป็นบริษัทของบุคคลรายนี้</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p><b>สมุนไพรรักษา มะเร็ง หมอแสง</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว กล่าวถึงกรณีของ "หมอแสง" หรือ แสงชัย แหเลิศตระกูล ว่า ไม่ใช่แค่หมอยาพื้นบ้านที่ช่วยผู้ป่วยให้หายจากโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังมีผลพลอยได้จากการจับจ่ายใช้สอยของผู้ป่วยและญาติที่เดินทางไปรักษา ทำให้เกิดอาชีพและรายได้ให้แก่คนในพื้นที่อย่างเป็นกอบเป็นกำ ขณะที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกำลังทำการวิจัยสรรพคุณของสมุนไพรในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยใช้เวลาศึกษา 3 เดือน จะสิ้นสุดในเดือนมกราคมนี้ หากผลศึกษาออกมาดี จะเข้าสู่การวิจัยระยะที่ 2 ทั้งขนาดของสมุนไพรที่ควรได้รับ วิธีการกินต่างๆ เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยหมอแสงได้ขอขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ให้โอกาสนำมารับสมุนไพรนี้มาร่วมวิจัย ซึ่งขณะนี้ไม่มีบริษัทต่างประเทศหลายแห่งติดต่อขอให้ผลิตให้ แต่หากผลวิจัยออกมาดีผลดี ก็อยากให้ตำรับยานี้เป็นสมบัติของชาติในการดูแลคนไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ มองมุมสูง</p>	<p><b>คุณภาพชีวิตคนอุ้มสวม จ.ตาก</b></p> <p>-กล่าวถึง ความเป็นอยู่ของชาวบ้านอุ้มสวม ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง มีอาชีพทำนาถนึ่งเลี้ยงวัวเป็นหลัก ปลูกข้าวเพียงพอกับการบริโภคภายในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โดยเฉพาะการรักษาพยาบาล หากเจ็บป่วย ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตระหว่างทาง</p>
<p>บางกอกโพสต์</p>	<p><b>สารพาราควอต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การทบทวนมาตรการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเสต ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลผลกระทบสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยใน 3 เดือน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>โทรป่วน 1669</b></p> <p>-เสนอข่าว จนท.รพ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี เตรียมพร้อมช่วยเหลือคนไข้ หลังได้รับแจ้งจากมูลนิธิกุ๊กกัญกาญจนบุรี ว่าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากหญิงคนหนึ่ง เกิดอุบัติเหตุรถตู้บรรทุกนักเรียนคว่ำมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บราว 30 คน ที่ถนนสายพุน้อย-บ้องตี้ บ้านบ้องตี้ล่าง หมู่ 3 ต.บ้องตี้ อ.โทรโยค แต่เมื่อไปตรวจสอบกลับไม่พบสิ่งผิดปกติ ซึ่งต่อมาตำรวจ สภ.โทรโยค ทราบว่า เป็นการโทร.ลวง เตรียมเชิญตัวผู้ก่อเหตุไปพบเพื่อว่ากล่าวตักเตือนมิให้ทำเช่นนี้อีก</p>
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>ไข้หวัดใหญ่ระบาดในสหรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ เปิดเผยว่า มีรายงานจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงมากในช่วงเดือน ธ.ค. รพ.หลายแห่งประสบปัญหาขาดแคลนถุงน้ำเกลือ เนื่องจากการผลิตถุงน้ำเกลือในโรงงานที่เปอร์โตริโกยุติการผลิตชั่วคราว หลังประสบภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคน “มาเรีย” เมื่อเดือนก.ย.ปีที่แล้ว และขณะนี้ยังไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลัง</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch